

Hàng năm phải tiêm vắc-xin phòng bệnh từ 3 đến 4 lần cho toàn bộ lợn trong diện phải tiêm ở các ổ dịch cũ.

IV. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỒ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt chủ trương khống chế và tiêu diệt bệnh dịch tả lợn, Ủy ban nhân dân các cấp cần phối hợp với các đoàn thể quần chúng nhất là thanh niên, phụ nữ, công đoàn tuyên truyền, giải thích thật sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về tính chất, đặc điểm của bệnh dịch tả lợn, về biện pháp khống chế, tiêu diệt dịch và gây thành phong trào quần chúng tích cực tham gia chiến dịch khống chế và tiêu diệt bệnh dịch tả lợn.

Khi có dịch xảy ra, Ủy ban nhân dân các cấp phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, thành lập ban chống dịch và huy động các ngành có liên quan như nông nghiệp, công an, y tế, v.v... tập trung lực lượng dập tắt dịch nhanh chóng; phải kịp thời động viên khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác này, đồng thời phải xử lý thật nghiêm minh và kịp thời những vụ vi phạm điều lệ phòng chống dịch, bệnh gia súc.

Bộ Nông nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tiêu diệt bệnh dịch tả lợn ở các địa phương, bồi dưỡng về chuyên môn nhất là về phương pháp chẩn đoán bệnh cho cán bộ thú y các cấp và cử cán bộ có

kinh nghiệm về giúp các tỉnh tổ chức tiêm phòng và dập tắt dịch nhanh gọn.

Bộ Nông nghiệp cùng với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Vật tư cần đáp ứng các yêu cầu của các xí nghiệp thuốc thú y ở trung ương và trạm thú y tỉnh để sản xuất đủ thuốc vắc-xin và dụng cụ tiêm phòng.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị này, nếu có khó khăn, trở ngại gì lớn thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo về Phủ thủ tướng và Bộ Nông nghiệp. Hàng tháng Bộ Nông nghiệp (Cục thú y) có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc và gia cầm nói chung về Phủ thủ tướng.

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

VÔ CHÍ CÔNG

CHỈ THỊ số 333-TTg ngày 29-12-1980 về việc niêm yết giá.

Để tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống đầu cơ nâng giá trái phép theo quyết định số 312-CP của Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc niêm yết giá như sau:

1. Tất cả các cơ sở quốc doanh, các cơ sở kinh doanh công thương nghiệp tập thể và cá thể, đều phải niêm yết giá bán khi đưa sản phẩm bán ra thị trường.

2. Các cơ sở công thương nghiệp (và dịch vụ) quốc doanh, tập thể và các cơ sở đại lý bán lẻ hàng cho thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã phải niêm yết giá bán tất cả các hàng hóa bán ra, giá công các loại dịch vụ, theo giá chỉ đạo của Nhà nước (đối với những mặt hàng Nhà nước thống nhất quản lý giá) hoặc giá kinh doanh thương nghiệp (đối với các mặt hàng khác).

3. Các cơ sở công thương nghiệp (và dịch vụ) tư nhân phải đăng ký giá niêm yết theo một danh mục hàng hóa và dịch vụ, phải niêm yết giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định; tùy tính chất từng loại hàng mà đăng ký với cơ quan thuế vụ cấp quận, khu phố, huyện hay ở cơ sở. Đối với những mặt hàng và những loại dịch vụ thiết yếu đến đời sống của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Ủy ban nhân dân thị xã, khu phố, quận, huyện thông qua các ban tài chính giá cả huyện để duyệt các giá do các cơ sở công thương nghiệp tư nhân xin đăng ký để niêm yết.

Người kinh doanh phải niêm yết giá theo đúng mức giá đã đăng ký và bán hàng, thu tiền công dịch vụ theo đúng giá niêm yết. Trường hợp cần thay đổi giá bán hàng, giá dịch vụ, người kinh doanh phải đăng ký giá lại rồi mới thay đổi giá niêm yết.

4. Các cơ quan có trách nhiệm cần xử lý mọi trường hợp vi phạm chế độ niêm yết giá, tăng giá bán hàng, giá dịch

vụ quá giá niêm yết theo đúng điều 3 trong quyết định của Hội đồng Chính phủ số 312-CP ngày 1-10-1980.

5. Ủy ban Vật giá Nhà nước trao đổi thống nhất với Bộ Nội thương và Bộ Tài chính đề ra thông tư hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thi hành chỉ thị này.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TÓ HỮU

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

TÀI CHÍNH - THỦY LỢI

THÔNG TƯ liên bộ số 8-TT/LB
ngày 10-7-1980 hướng dẫn việc
thu thủy lợi phí bằng hiện vật.

Căn cứ vào Điều lệ thu thủy lợi phí ban hành kèm theo nghị định số 66-CP ngày 5-6-1962 của Hội đồng Chính phủ, và nghị quyết số 9-CP ngày 9-1-1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách lương thực hiện nay, Bộ Tài chính và Bộ Thủy lợi ra thông tư liên bộ hướng dẫn việc thu thủy lợi phí bằng hiện vật như sau:

1. **Mức thu.** Ruộng đất được hưởng nước nông giang tùy theo từng loại phải trả thủy lợi phí theo mức thu quy định trong điều 6, chương III của nghị định số 66-CP ngày 5-6-1962 của Hội đồng